



วีซ่าเพื่อทำงานชั่วคราว (ประเภท 400)

รายการเอกสารและข้อมูลประกอบใบสมัคร (สำหรับประเทศไทยและ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

ผู้สมัครขอวีซ่าเพื่อปฏิบัติงานชั่วคราว (ประเภท 400)

วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้พำนักอาศัยในประเทศออสเตรเลียชั่วคราว เพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวในสายงานที่เป็นผู้มีคุณสมบัติพิเศษคือมีประสบการณ์และความชำนาญสูง แต่เป็นงานที่ไม่ทำต่อเนื่อง
- เฉพาะบางกรณีและในโอกาสพิเศษเท่านั้น ที่ผู้สมัครได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกิจกรรม หรืองานที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศออสเตรเลีย

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- เป็นผู้ได้รับเชิญ หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร หรือหน่วยงานที่ผู้สมัครจะทำงานด้วย
- เป็นผู้มีคุณสมบัติพิเศษคือมีประสบการณ์และความชำนาญสูง ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ว่าจ้างแต่ไม่สามารถหาผู้มีความชำนาญเช่นนี้ได้ในประเทศออสเตรเลีย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : <https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-400>

เมื่อผู้สมัครประสงค์จะนำสมาชิกในครอบครัวติดตาม

ผู้สมัครควรรวมสมาชิกครอบครัวที่จะติดตามไปพำนักในประเทศออสเตรเลียไว้ในใบสมัครเดียวกัน แม้สมาชิกในครอบครัวประสงค์ที่จะเดินทางตามในภายหลัง ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว และสมาชิกนั้นต้องมีคุณสมบัติผ่านมาตรฐานของการตรวจสุขภาพ และไม่มีประวัติอาชญากรรม สมาชิกในครอบครัวนั้นไม่มีสิทธิ์ทำงานในประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้สมัครหลักและสมาชิกในครอบครัวจำเป็นต้องแสดงหลักฐานว่ามีความพร้อมทางการเงินสำหรับสนับสนุนตัวผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัวตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศออสเตรเลีย

การขอต่ออายุวีซ่า

สำหรับผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ โดยทั่วไปสามารถพำนักในประเทศออสเตรเลียได้ถึง 3 เดือนในกรณีจำเป็น หากแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้สมัครหลักซึ่งบางกรณีอาจขอยุ้ได้ถึง 6 เดือน แต่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นน้อยมาก

ผู้สมัครไม่สามารถยื่นขอต่อวีซ่าหลังจากเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ว ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการใช้เวลาอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นระยะยาว หรือต้องการย้ายถิ่นฐานถาวรควรพิจารณาสมัครขอวีซ่าประเภทอื่น อ่านเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของวีซ่าเมื่อได้รับการอนุมัติว่าสามารถเดินทางเข้าออกได้กี่ครั้ง

การทำงานขณะเป็นผู้ถือวีซ่าชั่วคราวประเภท 400

วิชานี้อนุญาตให้ผู้ถือทำงานในสายงานของผู้มีคุณสมบัติพิเศษคือมีประสบการณ์และความชำนาญสูง โดยต้องเป็นงานที่ไม่ทำต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าสามารถทำงานให้ลุล่วงไปได้ในเวลา 6 เดือนหรือน้อยกว่า ดังนั้นโปรดอย่าจัดหา หรือเตรียมการใดๆเพื่ออาศัยอยู่ต่อในประเทศออสเตรเลียยาวนานกว่าที่กำหนดไว้ ผู้สมัครไม่ควรยินยอมเป็นหนึ่งในกลุ่มพนักงานต่างชาติที่พลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อไปทำงานเป็นระยะเวลาสั้นๆในตำแหน่งเดียวกันให้กับผู้ว่าจ้างในประเทศออสเตรเลีย หากแต่ควรพิจารณาสมัครวิชาในสายของผู้มีความสามารถสูงในกรณีที่ตำแหน่งงานนั้นมีต่อเนื่องเช่น Temporary Skill Shortage (TSS) visa (subclass 482) ถึงแม้ว่าสัญญาว่าจ้างจะน้อยกว่า 6 เดือนก็ตาม

โดยปกติแล้วผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในด้านธุรกิจบันเทิง หรือ เข้าร่วมการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานได้

การปฏิบัติงาน หรือการทำกิจกรรมใดๆของผู้ถือวีซ่านี้ ต้องไม่มีผลกระทบ หรือก่อความเสียหายแก่ระบบการจ้างงาน การฝึกอบรม หรือข้อตกลงด้านการจ้างงานในประเทศออสเตรเลีย

วิชาสายงานของผู้มีความชำนาญสูง

วิชานี้ไม่ใช่วิชาเพื่อให้ทำงานระยะสั้นในสายงานที่มีความต่อเนื่อง หรือเป็นวิชาเพื่อว่าจ้างผู้ที่มีความสามารถทั่วไป เพราะงานเหล่านี้สามารถทำได้โดยแรงงานชาวออสเตรเลียที่มีประสบการณ์และความสามารถภายในประเทศ

ดังนั้นผู้สมัครวิชาด้านนี้ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติพิเศษต่อไปนี้

- สามารถให้ความช่วยเหลือในธุรกิจภายในประเทศออสเตรเลีย และ
- เป็นผู้มีความสามารถชนิดที่หาได้ยากในตลาดแรงงานที่มีอยู่

งานในด้านผู้มีความชำนาญสูงเช่น

- งานที่ระบุไว้ในรายการอาชีพกลุ่มหลักที่ 1, 2 หรือ 3 ของรายการอาชีพต่างๆ ที่สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations (ANZSCO);
- มีความรู้เฉพาะทางจากบริษัทของต่างชาติ เช่นการติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือนำเข้า หรือ การบริการหลังการขาย หรือการซ่อมแซมในกรณีฉุกเฉิน

โดยปกติแล้วเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจนี้สามารถทำแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน หากแต่ในบางกรณีนั้นอาจใช้เวลาถึง 6 เดือน หากต้องการขอระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน ผู้จ้างจะต้องเสนอคำร้องเพื่อพิจารณาถึงปัญหา

สถานการณ์จำเป็น ที่ต้องขอกำหนดระยะเวลาทำงานให้นานกว่า 3 เดือน คำร้องนั้นควรระบุข้อมูลเช่น

- รายละเอียดของงาน อาทิเช่น ลักษณะงาน ขนาด ระยะเวลา และความสำคัญของโครงการที่มีต่อชุมชนท้องถิ่น
- หลักฐานที่แสดงถึงความจำเป็นที่ต้องนำเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศที่มีความรู้จำเพาะ และประสบการณ์สามารถให้คำแนะนำแก้ปัญหาได้
- จำนวนชาวออสเตรเลียที่ได้บรรจุเข้าทำงานให้กับโครงการ
- ระยะเวลาที่ต้องใช้ในประเทศที่ต้องให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ชาวออสเตรเลียเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เดียวกันนี้
- ค่าจ้างที่ต้องจ่าย ตามเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างมาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย

ระยะเวลานานที่สุดที่สามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

โดยปกติแล้วจะอนุมัติเวลาให้นานสุดคือ 3 เดือนในช่วงเวลาภายใน 12 เดือน ระยะเวลาที่อนุมัติอาจเป็นเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียได้ครั้งเดียวอยู่ได้ 3 เดือน หรือสามารถเดินทางเข้าได้บ่อยครั้ง อยู่เป็นเวลาสั้นๆในช่วงเวลาภายใน 12 เดือน

ในกรณีที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียหลายครั้งและระยะเวลาที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียสะสมรวมเกินกว่า 3 เดือน ภายใน 12 เดือน จะต้องนำส่งคำร้องขอความอนุเคราะห์ถึงปัญหา สถานการณ์จำเป็นของธุรกิจ ที่ต้องกลับเข้าไปประเทศอีกครั้ง

การยื่นใบสมัครเพื่อขอวีซ่า

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าออนไลน์ผ่านทาง ImmiAccount ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่เว็บไซต์ <https://online.immi.gov.au/usc/login>.

การยื่นใบสมัครขอวีซ่าออนไลน์ผ่านทาง ImmiAccount ผู้สมัครจะ**ต้อง**ยื่นใบสมัครพร้อมกับแนบเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาโดยถ่ายโอนข้อมูล (upload) เอกสารทั้งหมดสมัครผ่านทางระบบ**ในเวลาเดียวกัน**

การตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics collection)

ผู้สมัครทุกสัญชาติที่สมัครขอวีซ่าจากประเทศไทย จำเป็นต้องให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของตนเอง (โดยการถ่ายภาพใบหน้า และพิมพ์ลายนิ้วมือ) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร

การตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลทำได้ที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) ที่สำนักงานในกรุงเทพฯ หรือสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องนำหนังสือเดินทางตัวจริงมาด้วย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: <https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/biometrics>.

กรุงเทพฯ	เชียงใหม่
ชั้น 28, อาคารเดอะเทรนด์ ออฟฟิศ สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (ใกล้รถไฟฟ้าสถานี นานา ทางออกเลข 3) โทรศัพท์: 02 118 7100 อีเมล: info.auth@vfshelpline.com	เลขที่ 191, ชั้น 6B, อาคารศิริพานิช ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200 (ตรงข้าม เมญาช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เชียงใหม่) โทรศัพท์: 02 118 7100 อีเมล: info.auth@vfshelpline.com
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand	

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ผู้สมัครต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการยื่นใบสมัครเพื่อขอวีซ่า ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถขอคืนได้ในกรณีที่ใบสมัครขอวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ รวมถึงกรณีที่ผู้สมัครขอยกเลิกการสมัครด้วยเหตุใดก็ตาม ในภายหลังจากที่ได้ทำการยื่นใบสมัครแล้ว

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมใบสมัครขอวีซ่าที่ได้ถูกกำหนดไว้โดยรัฐบาลออสเตรเลียแล้ว ผู้สมัครต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลให้แก่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC)

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมวีซ่าแต่ละประเภทได้ที่: <https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-pricing-estimator>

ค่าธรรมเนียมของ VFS Global ในการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand

ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัคร

ทางภาครัฐของหน่วยงาน มีการประกาศแจ้งระยะเวลาดำเนินการพิจารณาใบสมัครที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้สมัครทราบโดยประมาณถึงระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาใบสมัคร ทั้งนี้ ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณของใบสมัครที่ได้รับในช่วงฤดูกาลต่างๆ หรือกรณีที่ผู้สมัครมีประวัติที่ซับซ้อน หรือผู้สมัครยื่นใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งระยะเวลาการพิจารณานี้รวมทั้งใบสมัครยื่นออนไลน์และใบสมัครที่ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

สำหรับระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครในปัจจุบัน สามารถอ่านได้ที่

<https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times>

โปรดทราบว่าทางสถานทูตไม่สามารถให้ข้อมูลสถานะใบสมัครได้ หากยังอยู่ในกำหนดเวลาของการพิจารณาใบสมัครที่ได้มีการประกาศไว้

ผู้สมัครไม่ควรดำเนินการใดๆ เป็นการผูกมัดของกำหนดเงื่อนไขการเดินทางก่อนที่จะได้รับการแจ้งอนุมัติวีซ่า เป็นลายลักษณ์อักษร ทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำการเร่งรัดการพิจารณาเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สมัครท่านใดท่านหนึ่งเป็นกรณีพิเศษด้วยเหตุผลที่ผู้สมัครได้ทำการตกลงจ่ายค่าเดินทางล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้ว

การยื่นเอกสารที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารฉบับจริง

โปรดอ่าน **นางสง** เอกสารฉบับจริง นอกจากจะได้รับการขอจากเจ้าหน้าที่ในบางกรณีเท่านั้น โปรดยื่นสำเนาเอกสารที่ผ่านการรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารใด ๆ ที่มีใช้ภาษาอังกฤษจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยสถาบันการแปลที่ผ่านการรับรอง เอกสารที่ผ่านการรับรองสำเนาถูกต้อง คือ เอกสารที่เจ้าหน้าที่จากสถาบันที่ได้รับการรับรองในประเทศที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ลงลายมือชื่อ หรือประทับตรารับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในการรับรองการแปลเอกสารได้ที่ <https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/applying-online-or-on-paper/on-paper/certified-copy>

การเปลี่ยนแปลงสถานะภาพภายหลังการยื่นใบสมัคร

หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพของผู้สมัครหลังจากการยื่นใบสมัครแล้ว ผู้สมัครต้องใช้แบบฟอร์ม 1022 Notification of Changes in Circumstances เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่สถานทูตทราบถึงสถานะภาพใหม่ที่ได้เปลี่ยนแปลงไป

สิ่งที่จะช่วยให้การพิจารณาใบสมัครรวดเร็วขึ้น

ผู้สมัครควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่าได้ยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่สมบูรณ์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่อาจทำการพิจารณาใบสมัคร จากข้อมูลที่ผู้สมัครได้ยื่นไว้พร้อมใบสมัครเท่านั้น โดยไม่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา

หมายเหตุ: ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า(รวมถึงค่าบริการอื่นใดที่เกิดขึ้น) คืนได้ในกรณีที่ใบสมัครขอวีซ่าได้รับการปฏิเสธ

ข้อกำหนดให้ทำการตรวจสอบสุขภาพ

โดยทั่วไปไม่มีข้อกำหนดให้ผู้สมัครวีซ่าประเภทนี้ตรวจสอบสุขภาพ นอกจากในบางกรณี ดังต่อไปนี้

- ผู้สมัครที่มีกิจต้องเข้าพบติดต่อกับโรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาล เพื่อเยี่ยมเยียนหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม
- ผู้สมัครที่มีอายุมากกว่า 75 ปี
- ผู้สมัครที่มีอาการบ่งชี้ว่าผู้สมัครมีสุขภาพไม่แข็งแรงตามข้อกำหนดมาตรฐาน
- ผู้สมัครที่ประสงค์จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียยาวนานกว่า 6 เดือนขึ้นไป

ทางกระทรวงฯ ได้มีการใช้ระบบการตรวจและบันทึกผลสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Health) โดยทั่วไปการตรวจสุขภาพจะพึงทำภายหลังจากการยื่นใบสมัครเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่จะจัดส่งจดหมายให้ดำเนินการตรวจสุขภาพ (Health Assessment) ทางอีเมล (e-mail) โทรสาร หรือทางไปรษณีย์ โดยจดหมายจะระบุรายละเอียดและเลขหมายเพื่อการตรวจสุขภาพ ผู้สมัครจะต้องนำจดหมายนี้ส่งให้แพทย์ใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอผลการตรวจทางอิเล็กทรอนิกส์

การตรวจสุขภาพให้ผู้สมัครนี้ให้ผู้สมัครติดต่อแพทย์และโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากแผนกวีซ่าของสถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ เท่านั้น สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายนามแพทย์ได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้: <https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list>.

หมายเหตุ: ในบางกรณีแพทย์อาจต้องการข้อมูลด้านสุขภาพเพิ่มเติม หรือต้องการติดตามประเมินผลทางการแพทย์ อาจมีการขอให้ผู้สมัครเข้ารับการตรวจสุขภาพมากกว่า 1 ครั้ง

การตรวจประวัติอาชญากรรม

ผู้สมัครต้องส่งใบรับรองการสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายจากทุกประเทศที่ผู้สมัครได้เคยพำนักอาศัยเป็นระยะเวลารวมทั้งตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ภายในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก: <https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list>.

ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการขอให้ส่งใบรับรองการสอบประวัติอาชญากรรมของกรมตำรวจจากประเทศออสเตรเลีย ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครของ Australian Federal Police (AFP) National Police Check application form แบบฟอร์มนี้มีให้ที่เว็บไซต์: <https://www.afp.gov.au/what-we-do/services/criminal-records/national-police-checks>

วีซ่าของประเทศออสเตรเลีย

ข้อมูลของวีซ่าสำหรับผู้เดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ หลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครได้รับการอนุมัติวีซ่านั้นจะไม่ถูกประทับติดตราลงในหนังสือเดินทาง แต่รายละเอียดของวีซ่าจะถูกบันทึกอยู่ในระบบข้อมูลโดยเชื่อมโยงกับเลขหมายรายละเอียดจากหนังสือเดินทางของผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่า

เมื่อผู้สมัครได้รับการอนุมัติวีซ่าของประเทศออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว จะได้รับจดหมายแจ้งผลวีซ่าซึ่งจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของวีซ่านั้น อาทิเช่น ระยะเวลาของวีซ่า และเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศ ผู้สมัครควรเก็บรักษาจดหมายดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเดินทาง และหลักฐานดังกล่าวจะช่วยในการตรวจสอบสถานะวีซ่าผ่านทางระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ ที่เรียกว่า **VEVO**.

การให้บุคคลอื่นติดต่อกับทางสถานทูตในนามของผู้สมัคร

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศออสเตรเลีย กำหนดให้แผนกวีซ่าไม่สามารถตอบคำถามจากบุคคลที่ไม่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สมัคร ซึ่งรวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุน (สปอนเซอร์) ใบสมัครด้วย หากผู้สมัครประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นติดต่อบริการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับใบสมัครนั้น ผู้สมัครจะต้องระบุการมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร

การมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังจากการยื่นใบสมัครแล้วสามารถทำได้โดย

- กรอกฟอร์ม 956 หรือ 956A ซึ่งต้อง ลงลายมือชื่อ ทั้งจากผู้สมัครและผู้ให้บริการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
- แจ้งเจ้าหน้าที่ทางอีเมล หรือทางจดหมาย ระบุชื่อและที่อยู่ผู้ที่ต้องการแต่งตั้งให้ดำเนินการรับทราบแทน

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแต่งตั้งบุคคลอื่นอ่านได้ที่: <https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview>

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแต่งตั้งเอเจนท์อ่านได้ที่: <https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/using-a-migration-agent>

รายการเอกสารประกอบใบสมัคร:

เมื่อทำการสมัครขอวีซ่า ผู้สมัครต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา เอกสารบางชนิดอาจใช้เวลาในการจัดหา ดังนั้นผู้สมัครควรเตรียมเอกสารให้พร้อมเมื่อยื่นใบสมัคร ทางเจ้าหน้าที่สามารถทำการพิจารณาโดยใช้เฉพาะเอกสารที่ได้นำส่งมาพร้อมใบสมัครเท่านั้น ฉะนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง ควรเตรียมเอกสารให้พร้อมพิจารณา

รายการเอกสารที่ได้ระบุไว้ รวมถึง เอกสารส่วนตัว ข้อมูลด้านสุขภาพ และประวัติอาชญากรรม นี้จำเป็นในการประกอบการพิจารณาใบสมัคร

ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจทำการขอเอกสารหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สมัครในภายหลัง

เมื่อยื่นใบสมัครออนไลน์ ผู้สมัครควรแนบเอกสารโดยถ่ายโอนข้อมูล (upload) ทาง ImmiAccount กรณีที่ต้องการนำส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติมสามารถทำได้โดยเข้าไปในระบบ ImmiAccount ในหน้าข้อมูลของใบสมัครของผู้สมัครนั้น จะเห็นสัญลักษณ์ "แนบเอกสาร" ทางด้านขวามือ ซึ่งผู้สมัครสามารถกดเลือก เพื่อแนบเอกสารส่งเพิ่มเติมได้ โดยขนาดไฟล์ข้อมูลที่จัดส่งห้ามเกิน 5 MB

ข้อมูลสำหรับการนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอ่านได้ที่ <https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/applying-online-or-on-paper/online>

รายการเอกสาร

- แบบฟอร์มการขอออนไลน์ สำหรับวีซ่าเพื่อปฏิบัติงานชั่วคราวในระยะสั้นๆ ประเภท 400
 - สำหรับผู้ติดตามที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่ใช่คู่สมรส ให้กรอกใบสมัครแยกคือแบบฟอร์ม 47A – สำหรับบุตร หรือบุคคลในครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
- ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ผู้สมัครสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรายบุคคลได้
- สำเนาหนังสือเดินทางแสดงหน้าที่มีรายละเอียดของผู้สมัครที่ชัดเจน และสำเนาแสดงประวัติการเดินทางเข้าออกที่ผ่านมาในหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางนี้ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน และต้องครอบคลุมถึงระยะเวลาที่จะพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
- รูปถ่ายปัจจุบันขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง 1 รูป (ขนาด 45 mm x 35 mm) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนที่ผ่านมา ภาพควรเห็นบริเวณส่วนศีรษะและไหล่บนบนพื้นสีเรียบ และ เขียนชื่อสกุลผู้สมัครไว้ด้านหลังรูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- หลักฐานทางครอบครัว (สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเทียบเท่า) หลักฐานการทำงาน และอื่นๆ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของผู้สมัครและถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศตนเอง
- หลักฐานซึ่งแสดงว่าผู้สมัครมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรือมีทุนทรัพย์เกือหนุนเพียงพอ สำหรับใช้จ่ายของตนเอง (และสมาชิกในครอบครัวที่จะเดินทางร่วมด้วย) ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาที่จะพำนักในประเทศออสเตรเลียเช่น สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารปัจจุบัน เอกสารรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank Statement) จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากนายจ้าง เป็นต้น

ในสายการปฏิบัติงานของผู้มีความชำนาญสูง

- ให้แสดงจดหมายเสนอการจ้างงาน หรือ สัญญาการทำงาน แสดงตำแหน่งหน้าที่ ระยะเวลาจ้าง รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ และเหตุใดผู้สมัครมีความจำเป็นต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้ หลักฐานควรระบุให้ชัดเจนถึง รายละเอียดว่าการปฏิบัติหน้าที่นี้ได้อยู่ภายในมาตรฐานที่ประเทศออสเตรเลียได้กำหนดไว้

ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

ในกรณีที่ผู้เดินทางร่วมเป็นผู้เยาว์ มีอายุน้อยกว่า 18 ปี และผู้ปกครองตามสิทธิโดยชอบทางกฎหมายหรือ บิดา/มารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้เดินทางด้วย จะต้องแนบเอกสารยินยอมจากผู้ปกครองที่มีได้เดินทางพร้อมผู้เยาว์ อนุญาตให้ผู้เยาว์นั้นสมัครขอวีซ่า และทั้งยินยอมให้เดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียทั้งชั่วคราวและหรือเป็นการถาวรได้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: <https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1229.pdf>.

เอกสารเพิ่มเติมของผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

- แบบฟอร์ม 1229 ลงนามโดยบิดาและ มารดา (หรือจากผู้ถือสิทธิในการดูแลผู้เยาว์) และหลักฐานการลงนาม (เช่นสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีลายเซ็นประกอบเพื่อยืนยัน)
- ในกรณีที่ไม่สามารถลงนามในแบบฟอร์ม 1229 โดยบิดา-มารดา (หรือจากผู้ถือสิทธิในตัวผู้เยาว์โดยชอบด้วยกฎหมาย) ให้แนบเอกสารดังต่อไปนี้
 - เอกสารแสดงถึงการได้สิทธิในการดูแล ปกครองผู้เยาว์ จากหน่วยงานราชการ ไทย / สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น
 - คำสั่งศาลจากประเทศไทยหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่อนุญาตให้ผู้เยาว์เดินทางได้ หรือ
 - สำหรับประเทศไทย แสดง ป.ค.14 ซึ่งระบุสถานะภาพของผู้ปกครองของผู้สมัครเพื่อการยืนยันสิทธิในการปกครองผู้เยาว์ หรือ
 - ใบมรณะบัตร ของผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือ
 - สำเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า แสดงถึงสิทธิในการปกครองบุตรแต่ผู้เดียว

กระทรวงกิจการภายใน

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ

www.thailand.embassy.gov.au